



ข่าวประชาสัมพันธ์

ฉบับที่ ๓๓/๒๕๕๔ วันที่ ๑๐ พฤศจิกายน ๒๕๕๔
ปรัชญา: เกียรติยศ โปร่งใส เป็นกลาง สร้างสรรค์ผลงาน มุ่งสู่คุณภาพ

การสรรหาบุคคลเพื่อแต่งตั้งเป็นผู้อำนวยการสำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน

อาจารย์ถนัด บุญชัย รองอธิการบดี ในฐานะเลขาธิการสภามหาวิทยาลัยเปิดเผยว่า ตามที่ อาจารย์พิชัย ระบุบอบ ได้ลาออกจากตำแหน่งผู้อำนวยการสำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน ตั้งแต่วันที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๕๔ ดังนั้น สภามหาวิทยาลัยในคราวประชุมครั้งที่ ๑๑/๒๕๕๔ เมื่อวันที่ ๒๖ ตุลาคม ๒๕๕๔ จึงได้มีมติแต่งตั้ง “คณะกรรมการสรรหาบุคคลเพื่อแต่งตั้งเป็นผู้อำนวยการสำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน” โดยมีศาสตราจารย์เกียรติคุณ ดร.กิตติชัย วัฒนานิกกร กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ เป็นประธานกรรมการ ซึ่งเป็นการดำเนินการตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ ว่าด้วยการสรรหาบุคคลเพื่อแต่งตั้งเป็นผู้อำนวยการ หัวหน้าส่วนราชการ หรือหัวหน้าหน่วยงานที่เรียกชื่ออย่างอื่นที่มีฐานะเทียบเท่าคณะ พ.ศ. ๒๕๕๓

คณะกรรมการชุดดังกล่าวมีการประชุมไปแล้วเมื่อวันที่ ๗ พฤศจิกายน ๒๕๕๔ โดยได้กำหนดช่วงเวลาของการดำเนินการไว้แล้ว สรุปสาระสำคัญ ดังนี้

๑. ผู้อำนวยการสำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียนต้องมีคุณสมบัติตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ ว่าด้วยการสรรหาบุคคลเพื่อแต่งตั้งเป็นผู้อำนวยการ หัวหน้าส่วนราชการหรือหัวหน้าหน่วยงานที่เรียกชื่ออย่างอื่นที่มีฐานะเทียบเท่าคณะ พ.ศ. ๒๕๕๓ ซึ่งจะเป็นบุคคลภายในหรือภายนอกมหาวิทยาลัยก็ได้
๒. วิธีการได้มาซึ่งรายชื่อผู้สมัครดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน ให้ผู้สมัครยื่นใบสมัครด้วยตนเองหรือผู้ที่ได้รับมอบหมาย โดยยื่นใบสมัครได้ตั้งแต่วันที่ ๒๔ พฤศจิกายน – ๗ ธันวาคม ๒๕๕๔ (ในวันราชการ) เวลา ๐๘.๓๐ – ๑๖.๓๐ น. ณ สำนักงานสภามหาวิทยาลัย ชั้น ๒ อาคารราชภัฏเฉลิมพระเกียรติ หรือส่งทางไปรษณีย์ลงทะเบียนตอบรับถึง “ประธานกรรมการสรรหาผู้อำนวยการสำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน สำนักงานสภามหาวิทยาลัย มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ เลขที่ ๒๐๒ ถ.ช้างเผือก อ.เมือง จ.เชียงใหม่ ๕๐๓๐๐” ภายในวัน เวลา และสถานที่ที่คณะกรรมการสรรหากำหนด

๓. ผู้สมควรดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการสำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียนเสนอวิสัยทัศน์และแนวทางการบริหารงานของสำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน วันที่ ๑๖ ธันวาคม ๒๕๕๔ เวลา ๑๓.๓๐ น. ณ ห้องประชุมเอื้องคำ ชั้น ๓ อาคารราชภัฏเฉลิมพระเกียรติ
๔. คณะกรรมการสรรหาพิจารณาความเหมาะสมและคัดเลือกผู้สมควรดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการสำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน ให้ได้จำนวนหนึ่งคน วันที่ ๑๙ ธันวาคม ๒๕๕๔ ณ ห้องประชุมสภามหาวิทยาลัย ชั้น ๒ อาคารราชภัฏเฉลิมพระเกียรติ
๕. ประธานกรรมการสรรหำนำเสนอผลการสรรหาผู้อำนวยการสำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียนตามมติของคณะกรรมการสรรหาต่อสภามหาวิทยาลัย เพื่อพิจารณาแต่งตั้ง และผู้สมควรดำรงตำแหน่งฯ นำเสนอวิสัยทัศน์ฯ ต่อสภามหาวิทยาลัย วันที่ ๒๑ ธันวาคม ๒๕๕๔ ณ ห้องประชุมสภามหาวิทยาลัย ชั้น ๒ อาคารราชภัฏเฉลิมพระเกียรติ

ดังนั้น สำนักงานสภามหาวิทยาลัย จึงขอเชิญชวนคณาจารย์และบุคลากรของมหาวิทยาลัยทุกภาคส่วนได้โปรดติดตามข้อมูลในเรื่องนี้โดยติดต่อสอบถามข้อมูลได้ที่สำนักงานสภามหาวิทยาลัย ชั้น ๒ อาคารราชภัฏเฉลิมพระเกียรติ และ download เอกสารต่างๆ ที่เกี่ยวข้องได้ที่เว็บไซต์ของสำนักงานสภามหาวิทยาลัย www.council.cmru.ac.th

